

ระบบงาน eMT 14 พังค์ัน

การพัฒนาบบงานหลังเดินพิธีการที่ต้องออกเอกสารให้เป็นแบบไร้อเอกสาร (Paperless)

จากเดิม การส่งปล่อยเครื่องจักรก่อนเดินพิธีการและหลังเดินพิธีการ เมื่อบริษัท ขึ้นคำขอส่งปล่อยเครื่องจักรในระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลบัตรส่งเสริม ว่ายังมีระยะเวลาในการใช้สิทธิส่งปล่อยหรือไม่ ถ้ามีระบบจะให้เขาไปเพื่อ บันทึกข้อมูล Invoice ในการบันทึกรายละเอียดของ Invoice บริษัทฯ ต้องเลือกประเภทการส่งปล่อย (ส่งปล่อยปกติ, ส่งปล่อยจากส่งซ่อม, ส่งปล่อยจากส่งซ่อม(นอกระบบ), ส่งปล่อยถอนคำ, ส่งปล่อยคืนอาคาร, ส่งปล่อยคืนอาคารจากส่งซ่อม, ส่งปล่อยคืนอาคารจากส่งซ่อม(นอกระบบ))และรายการขอส่งปล่อย ระบบจะตรวจสอบชื่อรายการและจำนวนที่สามารถขอส่งปล่อยได้ในแต่ละรายการกรณีที่เป็นรายการเครื่องจักร แต่ถ้าเป็นรายการอะไหล่หรือรายการแม่พิมพ์ จะตรวจสอบเฉพาะชื่อรายการตรงตามที่มีอยู่ในบัญชีหรือไม่ เมื่อบริษัทฯ บันทึกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมส่งข้อมูล ระบบจะทำการตรวจสอบประเภทของการส่งปล่อยว่าเป็นการส่งปล่อยก่อนเดินพิธีการหรือหลังเดินพิธีการ ถ้าเป็นส่งปล่อยก่อนเดินพิธีการ(ส่งปล่อยปกติ, ส่งปล่อยจากส่งซ่อม, ส่งปล่อยจากส่งซ่อม(นอกระบบ)) ระบบจะส่งข้อมูลการขอส่งปล่อยไปให้กรมศุลกากร ผ่านเครือข่าย NSW โดยระบบของกรมศุลกากรจะทำการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลตามโครงสร้างที่ได้มีการตกลงทำกันไว้ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับ กรมศุลกากร ถ้าข้อมูลที่ส่งไปถูกต้อง จะได้รับข้อมูลตอบกลับเป็น Accept ถ้าข้อมูลที่ส่งไปไม่ถูกต้องจะเป็น Reject และมีข้อความแจ้งผลการ Reject หรือ Duplicate กรณีมีการส่งซ้ำหรือเลขที่อนุมัติส่งไปซ้ำ เมื่อระบบได้รับผลตอบกลับมาระบบจะทำการ Update สถานะคำขอให้เป็นอนุมัติ กรณีได้รับผลตอบกลับเป็น Accept และ ไม่อนุมัติ กรณีได้รับผลตอบกลับเป็น Reject หลังจากที่ระบบได้ประมวลผลเป็น อนุมัติแล้ว บริษัทฯ จึงไปดำเนินการทำใบขนขาออกเพื่อเดินพิธีการต่อไป แต่ถ้าเป็นส่งปล่อยหลังเดินพิธีการ (ส่งปล่อยถอนคำ, ส่งปล่อยคืนอาคาร, ส่งปล่อยคืนอาคารจากส่งซ่อม,ส่งปล่อยคืนอาคารจากส่งซ่อม(นอกระบบ)) เมื่อส่งข้อมูลระบบจะส่งข้อมูลไปที่เจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมการลงทุน (IC) เจ้าหน้าที่ IC จะพิมพ์เป็นหนังสือส่งปล่อย ออกมาจากระบบและส่งให้เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ลงนามอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และส่งเอกสารที่ลงนามแล้วให้เจ้าหน้าที่ IC Scan และแนบไฟล์ที่ Scan กลับเข้าไปในคำขอส่งปล่อย พร้อมทั้งกดปุ่ม อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ตามที่เจ้าหน้าที่ BOI ลงนามมาในหนังสือส่งปล่อย ในกรณีเป็นการอนุมัติ เมื่อเจ้าหน้าที่ IC กดปุ่ม อนุมัติ ระบบจะทำงานเหมือนกรณี ส่งปล่อยก่อนเดินพิธีการ จนถึงการประมวลผลตอบกลับจากกรมศุลกากร

ปัจจุบัน การทำงานของงานส่งปล่อยเครื่องจักรหลังจากที่มีการแก้ไขให้เป็นระบบไร้เอกสาร (Paperless) คือการเปลี่ยนการทำงานของประเภทการส่งปล่อยหลังเดินพิธีการ (ส่งปล่อยถอนคำ, ส่งปล่อยคืนอากร, ส่งปล่อยคืนอากรจากส่งซ่อม, ส่งปล่อยคืนอากรจากส่งซ่อม(นอกระบบ)) ให้ทำงานเหมือนกับประเภทส่งปล่อยก่อนเดินพิธีการ(ส่งปล่อยปกติ, ส่งปล่อยจากส่งซ่อม, ส่งปล่อยจากส่งซ่อม(นอกระบบ)) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวกมากขึ้น และเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษในการติดต่อกับกรมศุลกากร ในการขอคืนอากร เมื่อบริษัทฯ ขอใช้สิทธิในการขอคืนอากรสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้เลยโดยไม่ต้องแสดงเอกสารการขอใช้สิทธิขอคืนอากร

ประเภทการส่งปล่อยเครื่องจักร



ประเภทการส่งปล่อยเครื่องจักร



ขั้นตอนใหม่ : งานขออนุมัติสิ่งปล่อยเครื่องจักรคินอาคาร / กอนค้ำประกัน (หลังเดินพิธีการ)

